

เอเรียนสเปซปฏิบัติการปล่อยดาวเทียม 3 ดวงของ อินเทลแซต

เอเรียนสเปซ ประกาศลงนามสัญญาร่วมกับบริษัทอินเทลแซต เอส.เอ. ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารชั้นนำของโลก เพื่อปฏิบัติการปล่อยดาวเทียมสื่อสาร 3 ดวงขึ้นสู่อวกาศจนถึงปี พ.ศ. 2560



ดาวเทียมสื่อสารแต่ละดวงซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 6 ตัน จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรถ่ายโอน (Geostationary Transfer Orbit - GTO) ด้วยจรวดเอเรียน 5 อีซีเอ จากฐานปล่อยจรวดประจำภูมิภาคยุโรป ณ เฟรนช์เกียนา

โดยภารกิจในการปล่อยดาวเทียมทั้งสามดวง จะรวมถึงการปล่อยดาวเทียมสื่อสารความเร็วสูงตระกูล Epic^{NG} ที่ทางอินเทลแซตได้ทำการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้

ดาวเทียมสื่อสารตระกูล Epic^{NG} ได้รับการออกแบบมาสำหรับการโทรคมนาคมทั้งแบบไร้สายและแบบพื้นฐาน การประยุกต์ใช้งานเชิงธุรกิจ การติดตามความเคลื่อนไหว การใช้งานวีดิทัศน์และการใช้งานของภาครัฐที่มีความจำเป็น ต้องพึ่งพาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

มร.ชอง-อีฟส์ เลอกลี ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเรียนสเปซ ได้เปิดเผยในโอกาสพิเศษดังกล่าวว่า “เรา มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการแก่บริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของโลก ผมขอขอบคุณอินเทลแซตที่มอบความไว้วางใจแก่เราและเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานเกือบ 33 ปีนี้ต่อไป โดยสัญญาฉบับใหม่สำหรับการปล่อยดาวเทียมสามดวง ทั้งดาวเทียมลำดับที่ 52 53 และ 54 ให้กับอินเทลแซตนี้จะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและศักยภาพด้านการบริการของเรา”

ข้อมูลเกี่ยวกับเอเรียนสเปซ

เอเรียนสเปซ เป็นบริษัทผู้ให้บริการปล่อยดาวเทียมสื่อสารชั้นนำของโลก โดยนำเสนอบริการล้ำสมัยให้กับลูกค้านับตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เอเรียนสเปซได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วน 21 รายและองค์การอวกาศแห่งสหภาพยุโรปหรืออิตาลี และมีทีมงานนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการและทุ่มเทกับการทำงานคอยให้บริการลูกค้าเสมอ จาก

ข้อมูลจนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เอเรียนสเปสได้ทำการปล่อยดาวเทียมด้วยจรวดเอเรียนไปแล้ว 212 ครั้ง พร้อมทำการปล่อยดาวเทียมด้วยจรวดโซยุส 30 ครั้ง (4 ครั้งที่ศูนย์อวกาศเกียนาและ 26 ครั้งที่ฐานปล่อยจรวดเมืองไบโคนูร์ภายใต้ความร่วมมือกับสตาร์แซีม) และยังปฏิบัติการปล่อยจรวดเวก้าขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยบริษัทมีแผนปล่อยดาวเทียมด้วยจรวดเอเรียน 5 ถึง 19 โครงการ แผนปล่อยดาวเทียมด้วยจรวดโซยุส 11 โครงการและแผนปล่อยดาวเทียมด้วยจรวดเวก้า 3 โครงการ เทียบเท่ากับการดำเนินธุรกิจเป็นเวลาถึง 3 ปี หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.arianespace.com